



ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติการคัดเลือก
ในการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2563

ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 พร้อมรายละเอียดการรับสมัคร ตามเอกสารแนบท้ายประกาศการรับสมัคร
ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 นั้น

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติการคัดเลือก โดยมีรายละเอียดการ
เปลี่ยนแปลงปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ปฏิบัติการแทนอธิการบดี

**การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563
รอบ 3 รับตรงร่วมกัน (Admissions 1)**

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) ศูนย์รังสิต วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) ศูนย์รังสิต โครงการพิเศษ วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) ศูนย์ลำปาง	
เดิม	แก้ไขเป็น
<p>B3-4 ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต</p>	<p>B3-8 ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า เช่น สายสามัญ กศน. ปวช.หรือมีวุฒิจากต่างประเทศ(ดูจากประกาศแนวทางการเทียบวุฒิการศึกษาฯ ที่ http://acrd.tu.ac.th/course/documents/regu/ประกาศมธ.แนวทางการเทียบวุฒิ62.pdf) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต</p>
<p>B3-5 ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาทางคณิตศาสตร์ รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ รวมกันไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต</p>	<p>B3-5 ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาทางคณิตศาสตร์รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษรวมกันไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75</p>

คณะสหเวชศาสตร์ วิทยาศาสตร์บัณฑิต (รังสีเทคนิค) (โควตาพื้นที่)	
เดิม	แก้ไขเป็น
ก. ต้องเป็นนักเรียนที่มีภูมิลำเนาตามสำเนาทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันที่สมัครภายในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี และจังหวัดนครราชสีมา	ก. ต้องเป็นนักเรียนที่มีภูมิลำเนาตามสำเนาทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ <u>วันที่สมัครภายในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา</u>
ข. ผู้สมัครต้องผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติตามโครงการคัดเลือกของกระทรวงสาธารณสุขหรือโรงพยาบาลต้นสังกัด	ข. ผู้สมัครต้องผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติตามโครงการคัดเลือกของกระทรวงสาธารณสุขหรือโรงพยาบาลต้นสังกัด